

## **Nâng cao chất lượng đảng viên với việc phấn đấu giành vụ đông-xuân thắng lợi**

*Vụ đông-xuân 1969-1970 đã thu được thắng lợi quan trọng. Vụ mùa hiện nay nói chung tương đối tốt. Các đảng bộ nông thôn đã bước vào cuộc chiến đấu mới: quyết tâm giành thắng lợi lớn trong vụ đông-xuân 1970-1971, tạo ra một bước chuyển biến mới, đưa nông nghiệp miền Bắc nước ta phát triển mạnh mẽ và vững chắc.*

*Qua thực tiễn chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nhiều năm, chúng ta ngày càng nhận thức rõ vụ đông-xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất, vụ quyết định bước đầu thắng lợi toàn diện của kế hoạch phát triển nông nghiệp cả năm. Giành được thắng lợi lớn trong vụ đông-xuân là đã bước được quá nửa chặng đường giành thắng lợi trong cả năm.*

*Vụ đông-xuân 1970-1971 có ý nghĩa rất quan trọng. Nó mở đầu cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp ba năm 1971-1973. Phấn đấu cho thắng lợi của vụ đông-xuân này là phấn đấu cho nhiệm vụ chủ yếu của Đảng và nhân dân ta trên mặt trận kinh tế hiện nay, nhằm giải quyết tốt hơn nữa vấn đề lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, hàng hoá cho xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu ngày càng to lớn của cuộc chiến đấu ở tiền tuyến, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, của việc nâng cao đời sống nhân dân.*

*Với đà thắng lợi và những kinh nghiệm thu được trong việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 1970, cuộc chiến đấu trong vụ đông-xuân mới, một mặt mang nhiều triển vọng tốt, mặt khác, có rất nhiều thử thách mới, nhiều khó khăn, gian khổ và phức tạp. Nó đòi hỏi chúng ta phải vươn lên mạnh mẽ, và chỉ có quyết tâm vươn lên thì mới giành được thắng lợi.*

*Đứng ở vị trí là người trực tiếp lãnh đạo trên một chục triệu nông dân miền Bắc đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước và tiếp tục tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, các đảng bộ nông thôn coi nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, mà mục tiêu trước mắt là đạt năm tấn*

*thóc, hai con lợn, một lao động trên một héc ta gieo trồng, là một trong những nhiệm vụ chính trị chủ yếu nhất của mình hiện nay. Từ nhận thức đó, chúng ta tập trung lãnh đạo các hợp tác xã ra sức phát huy mọi thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm giành vụ đông-xuân thắng lợi lớn. Đây chính là mục tiêu, là chương trình hành động cụ thể, trước mắt, đồng thời cũng là trường rèn luyện tốt của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở nông thôn. Thông qua cuộc chiến đấu này, mỗi người sẽ bộc lộ những ưu điểm, nhược điểm của mình và được rèn luyện trưởng thành thêm một mức.*

*Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh, ở nông thôn, trong những tháng tới, phải lấy việc phấn đấu cho thắng lợi của vụ đông-xuân làm mục tiêu trước mắt, lấy yêu cầu, nội dung lãnh đạo sản xuất của vụ này làm căn cứ, để nâng cao tư tưởng, trình độ, năng lực của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đó là chúng ta thực hiện đúng Chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn về phương châm tiến hành cuộc vận động.*

*“Cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc phấn đấu **thực hiện các nhiệm vụ chính trị** của Đảng, và mục đích chính của cuộc vận động là làm cho các đảng viên và các tổ chức đảng có đủ năng lực thực hiện tốt các nghị quyết và chính sách của Đảng; và chỉ trong quá trình phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng thì chất lượng đảng viên mới có thể thật sự nâng cao, và phát triển Đảng mới vững chắc” (\*)<sup>1</sup>. Đó cũng là việc thực hiện: “Điều bao trùm nhất (trong yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên - chúng tôi chú thích) là bồi dưỡng cho đảng viên có ý chí **phấn đấu cao và có năng lực hành động theo đúng đường lối của Đảng, và đạt hiệu quả tốt nhất**” (\*)*

*Thắng lợi của vụ đông - xuân 1969-1970 cho chúng ta một bài học: nơi nào tiếp thụ đúng đắn tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị về nhiệm vụ kế hoạch năm*

---

\* Chỉ thị số 175, ngày 14-4-1970, hướng dẫn việc thi hành Nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh

1970, định ra phương hướng sản xuất đúng đắn, với tinh thần vươn lên mạnh mẽ và quyết tâm cao, nhất là quyết tâm đẩy mạnh việc trồng cây lúa xuân với tỷ lệ diện tích thích hợp, đi đôi với các biện pháp kinh tế, kỹ thuật khác, đồng thời chỉ đạo thực hiện cụ thể, chặt chẽ, thì thu được thắng lợi lớn. Kinh nghiệm đó cũng rất phù hợp với nội dung, yêu cầu chỉ đạo cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên hiện nay.

Trong việc chỉ đạo cuộc vận động này, vấn đề hàng đầu được Trung ương đặc biệt quan tâm đến là việc lưu ý các cấp xem xét lại và bàn bạc, xác định rõ ràng, đúng đắn nhiệm vụ, phương hướng hành động của mình phù hợp với điều kiện và đòi hỏi mới ngày càng cao của cách mạng; trên cơ sở đó, chỉ ra những yêu cầu và nội dung cụ thể về nâng cao chất lượng đảng viên. Sở dĩ như thế là vì nhiệm vụ, phương hướng hành động của tổ chức đảng quyết định phương hướng phấn đấu của đảng viên. Nhiệm vụ, phương hướng đó có được xác định rõ ràng, đúng đắn, phản ánh một tinh thần tích cực cách mạng và khoa học thì mới tạo điều kiện và thúc đẩy đảng viên vươn lên mạnh mẽ, hướng dẫn đảng viên phấn đấu và hành động chính xác. Hơn nữa, quá trình bàn bạc, xác định nhiệm vụ, phương hướng hành động đúng của tổ chức đảng là quá trình xây dựng sự nhất trí về chính trị và tư tưởng, quá trình nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực tổ chức, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên. Không nên hiểu và cũng không nên làm việc bàn bạc nhiệm vụ, phương hướng của tổ chức đảng như một công tác hành chính hoặc kinh tế, nghiệp vụ đơn thuần.

Vừa qua, trong công tác chuẩn bị cho vụ đông - xuân 1970-1971, được sự hướng dẫn của cấp trên, các địa phương đã bàn bạc, quyết định sớm phương hướng, kế hoạch sản xuất của mình và đang ra sức tạo các điều kiện vật chất để thực hiện kế hoạch. Nhiều địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, xã, có nơi cho cả cán bộ lãnh đạo hợp tác xã và đội sản xuất đi xem xét, học tập kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất của những nơi làm tốt vụ đông- xuân trước. Trên cơ sở đó, xây dựng sự nhất trí và quyết tâm bước đầu đối với việc thực hiện phương hướng giành thắng lợi trong vụ đông - xuân mới.

Tuy nhiên, trong việc làm trên, không phải nơi nào cũng thực hiện tốt, và nói chung còn có nhược điểm. Bên cạnh những địa phương và đơn vị cơ sở tiếp thu đúng đắn tư tưởng chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ khẩn trương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hiện nay, có ý chí tiến công mạnh mẽ và tinh thần tự lực cánh sinh cao, vẫn còn nhiều địa phương, cơ sở chưa nhận rõ trách nhiệm của mình trước tình hình mới, đã rút dè, chùn bước trước khó khăn, có tư tưởng chờ đợi, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, của cấp trên. Hoặc ngược lại, một số nơi quá nóng vội và đơn giản, định ra những chỉ tiêu phấn đấu cao, vượt quá khả năng thực tế của mình. Và tình hình phổ biến là thiếu ý thức tự giác, chủ động thông qua việc xây dựng phương hướng, kế hoạch sản xuất mà nâng cao tư tưởng, hiểu biết và năng lực tổ chức, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, làm cho phương hướng, kế hoạch đó phản ánh đúng hiện thực và có điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt...

Khắc phục những nhược điểm, thiếu sót trên, và để bảo đảm giành một vụ đông-xuân thắng lợi to lớn, đồng thời nâng cao trình độ đảng viên lên một bước, các cấp uỷ đảng địa phương, từ tỉnh, thành đến xã và hợp tác xã, với tinh thần và ý chí phấn đấu mới, cần kiểm tra lại và điều chỉnh (nếu có thiếu sót) phương hướng, kế hoạch sản xuất của mình, nhất là kiểm tra và bàn bạc kỹ các biện pháp thực hiện phương hướng, kế hoạch đó. Không nên chủ quan, thoả mãn, cho rằng phương hướng kế hoạch và những biện pháp đã thông qua là hoàn toàn đầy đủ và đúng đắn. Cũng không thể cho rằng trước mắt cần bắt tay ngay vào việc sản xuất, không còn thời gian để xem xét lại các vấn đề đó nữa. Trái lại, vẫn có thể vừa bước đầu làm, vừa soát lại phương hướng, kế hoạch phấn đấu. Hơn nữa, cần qua việc xem xét, bàn bạc một cách rộng rãi trong Đảng và trong quần chúng để làm rõ phương hướng, kế hoạch sản xuất và biện pháp thực hiện đúng đắn, trên tinh thần tích cực cách mạng, mà nâng cao thêm một bước tư tưởng và hiểu biết, củng cố thêm sự nhất trí và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với việc thực hiện phương hướng, kế hoạch đề ra. Đó cũng chính là nội dung thiết thực của việc nâng cao chất lượng đảng viên.

*Một phương hướng, kế hoạch tích cực phải thể hiện đầy đủ ba mặt: phát huy đến mức cao nhất trách nhiệm của địa phương của đơn vị đóng góp vào sự nghiệp chung của cả nước; ra sức nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường lực lượng kinh tế của địa phương, của tập thể. Bởi vậy, việc xem xét và bàn bạc phương hướng, kế hoạch phải gắn với việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tình hình khẩn trương và yêu cầu cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hiện nay; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trước Đảng và quần chúng, dám nghĩ, dám làm, phát huy mọi khả năng, đẩy mạnh sản xuất phát triển, nhằm góp phần tích cực nhất vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời từng bước tạo ra một đời sống ngày càng khá hơn.*

*Kế hoạch phát triển kinh tế phản ánh yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, đồng thời mang đầy đủ tính khoa học. Để có thể giúp đảng viên xem xét, bàn bạc, xác định lại phương hướng, kế hoạch sản xuất một cách đúng đắn và tích cực, phải tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nắm được đường lối phát triển kinh tế, nhất là đường lối phát triển nông nghiệp, hiểu sâu sắc đặc điểm tình hình ruộng đất, tình hình tổ chức, lao động ở địa phương, đơn vị và một số hiểu biết cần thiết về khoa học kỹ thuật. Ví như: muốn xây dựng quyết tâm cấy lúa xuân trên một diện tích rộng, nhằm đưa năng suất lúa lên qua con đường đó, cán bộ, đảng viên phải hiểu ưu thế, kỹ thuật và tổ chức, chỉ đạo làm cấy lúa ấy.*

*Vấn đề thực hiện dân chủ rộng rãi trong Đảng và trong quần chúng đối với việc bàn bạc, xem xét phương hướng, kế hoạch sản xuất, trên những vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa rất quan trọng. Một mặt, nó phát huy được trí tuệ tập thể, sáng suốt của đảng viên và quần chúng, bảo đảm cho phương hướng, kế hoạch được đúng đắn. Mặt khác, thông qua bàn bạc mà làm cho sự nhất trí trong Đảng, giữa Đảng và quần chúng được nâng cao, tinh thần quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi được củng cố. Đó cũng là phương pháp phát động tư tưởng rất có hiệu quả. Vừa qua, nhờ làm tốt vấn đề này, một số nơi đã động viên được khí thế phấn khởi bước vào sản xuất, đảng viên và quần chúng quyết tâm thực hiện*

phương hướng, kế hoạch đã đề ra. Đó là kinh nghiệm cần được phổ biến rộng rãi.

\*

Sau khi đã có phương hướng, kế hoạch phấn đấu đúng, thắng lợi của vụ đông-xuân tùy thuộc rất lớn vào **năng lực tổ chức thực hiện** của các cấp. Đây là một mặt phấn đấu rất gian khổ và phức tạp. Nhưng cũng chính trên mặt hoạt động này, các cấp lãnh đạo của Đảng và cán bộ, đảng viên có khả năng phát huy nhiều nhất tính sáng tạo dồi dào, hoặc bộc lộ sự hạn chế và non yếu của mình. Những đảng bộ có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo sản xuất thường là những đảng bộ có nhiều sáng tạo và thành công trên mặt tổ chức thực hiện. Đó là thực tế.

Đi sâu thêm một chút vào sản xuất nông nghiệp, chúng ta càng thấy rõ: mặt sản xuất này chịu sự chi phối rất lớn bởi các yếu tố tự nhiên (thời tiết, khí hậu, sâu bệnh...), và phần rất quan trọng bởi tinh thần thái độ của con người. Vì vậy, từ ý định (tức phương hướng, kế hoạch) đến việc làm thực tế và kết quả của nó, còn có khoảng cách. Xoá bỏ được khoảng cách này hay không là ở sức cố gắng của người lãnh đạo. Do đó, vấn đề năng lực tổ chức thực hiện có ý nghĩa quyết định.

Đừng về mặt nâng cao chất lượng đảng viên mà nói, đây cũng là một nội dung rất quan trọng. Nó nhằm thực hiện “điều bao trùm nhất là bồi dưỡng cho đảng viên có ý chí phấn đấu cao và có năng lực hành động theo đúng đường lối của Đảng, và đạt hiệu quả tốt nhất”

Bước vào vụ đông-xuân năm nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy nhiều cấp uỷ đảng địa phương và cơ sở tỏ rõ tinh thần vươn lên trong ý thức trách nhiệm về năng lực tổ chức, lãnh đạo của mình. Dựa vào thuận lợi đó, với ý thức và kế hoạch chủ động bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, hiểu biết và năng lực, gắn với các quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất chắc chắn chúng ta sẽ thu được kết quả tốt.

Trong vụ đông-xuân trước, những nơi tổ chức thực hiện giỏi, thu được thắng lợi lớn, là những nơi có cấp lãnh đạo Đảng và cán bộ, đảng viên biết đi sâu chỉ đạo

những vấn đề cụ thể về tổ chức, quản lý và kỹ thuật. Ở đây không có hiện tượng công tác chính trị tư tưởng tách khỏi công tác tổ chức, quản lý và kỹ thuật; không có tình trạng lãnh đạo chỉ bằng khẩu hiệu động viên và những lời kêu gọi hoặc sự đôn đốc chung. Ví như: để làm tốt lúa xuân, các đồng chí đã đi sâu vào việc chỉ đạo thực hiện kỹ thuật ngâm, ủ mộng, làm mạ, cấy lúa, trừ sâu bệnh, làm bèo dậu; đã lập ra những tổ chuyên trách việc quản lý, sản xuất và phân phối mộng, những nhóm làm và chăm sóc mạ, những tổ chuyên trách việc diệt trừ sâu bệnh: đã chỉ đạo các hợp tác xã xác định và quản lý chặt chẽ lịch trồng cấy, theo đúng thời vụ, xác định rõ ràng, chủ động tỷ lệ hợp lý giữa làm dầm và làm ải, vv... Đó là phong cách chỉ đạo tốt, là nội dung và biện pháp thiết thực nâng cho chất lượng lãnh đạo và chất lượng đảng viên.

Nghệ thuật chỉ đạo, nhất là chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vừa phức tạp, lại mang tính thời vụ rất khẩn trương, còn đòi hỏi chúng ta, trong từng thời gian một, biết nắm chắc những khâu then chốt và quyết định nhất, tập trung trí tuệ và lực lượng để giải quyết tốt. Cách chỉ đạo phân tán, không biết tìm ra và hướng mọi cố gắng làm thật tốt những vấn đề có ý nghĩa quyết định nhất trong từng lúc, từng nơi, sẽ khó thu được kết quả tốt, khó hoàn thành được nhiệm vụ.

Vừa qua, trong việc làm lúa xuân, nhiều nơi đã biết nắm chắc, chỉ đạo tập trung và chặt chẽ khâu làm mạ (bao gồm thóc giống, ngâm ủ, thúc mầm, gieo và chăm sóc mạ); đồng thời từng lúc tập trung giải quyết tốt các vấn đề nước và phân bón. Ở một số nơi, số lớn cán bộ, đảng viên và quần chúng đã tương đối thành thạo và có nền nếp trong việc chỉ đạo các vấn đề trên, cơ quan lãnh đạo cấp trên đã tập trung sức giúp những nơi yếu kém, đưa phong trào phát triển đồng đều, khắc phục hiện tượng "lòi".

Cách chỉ đạo trên phản ánh một trình độ hiểu biết nhất định về kỹ thuật, thời vụ, có kinh nghiệm về tổ chức, hiểu rõ và nắm chắc tình hình. Cán bộ, đảng viên ta phải vươn lên hơn nữa về các mặt này thì mới có thể làm tốt phương pháp công tác đó.

*Việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp còn đòi hỏi chúng ta nhất thiết phải làm tốt phương pháp chỉ đạo điềm, đồng thời tăng cường kiểm tra điềm. Đối với nhiều đồng chí chúng ta, đây không phải là vấn đề mới. Song, vẫn cần phải nhấn mạnh là vì nó chưa được thực hiện rộng rãi và có chất lượng tốt. Hơn nữa, trong vụ đông-xuân này, có nhiều vấn đề mới về kỹ thuật và quản lý kinh tế được đưa vào sản xuất; đồng thời cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên được đẩy mạnh lên một bước. Do đó, chỉ có làm tốt cách chỉ đạo trên, chúng ta mới chắc chắn giành được thắng lợi, mới nhanh chóng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện lên một bước mới.*

*Không nên cho rằng chỉ các cấp trên của cơ sở mới cần thực hiện phương pháp chỉ đạo điềm. Trái lại, đối với bất cứ cấp lãnh đạo nào của Đảng và của các tổ chức khác, phương thức công tác này đều có thể phát huy tác dụng tốt. Điều quyết định là: phải thực hiện nó một cách nghiêm túc và tự giác, chống hình thức, chiếu lệ; và bản thân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải kiên trì giữ vững phương pháp chỉ đạo đó.*

\*

*Cuộc chiến đấu cho thắng lợi của vụ đông-xuân mới là một trường rèn luyện lớn đối với các cán bộ, đảng viên ở nông thôn. Mặt khác, nếu các cấp lãnh đạo của Đảng biết sử dụng và phát huy đầy đủ năng lực to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên đông đảo này, thì chắc chắn không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, không có thắng lợi nào mà không thể giành được. Do đó, chúng ta cần đặc biệt coi trọng việc **rèn luyện, nâng cao năng lực hành động của đảng viên và phát huy tác dụng của mỗi người đối với sản xuất.***

*Năng lực hành động của đảng viên được quyết định trước hết bởi sự giác ngộ về lý tưởng và mục đích chiến đấu, sự nhận rõ trách nhiệm của mình trước Đảng và quần chúng, bởi nhiệt tình và ý chí phấn đấu cách mạng cao, không hề lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Song như thế chưa đủ, còn phải hiểu biết đường lối, chính sách kinh tế, kỹ thuật và có kinh nghiệm tổ chức, vận động quần chúng.*



*Phần lớn cán bộ, đảng viên ta ở nông thôn đều đã có kinh nghiệm và hiểu biết nhất định về quản lý và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, những hiểu biết đó còn hạn chế, nhất là trước yêu cầu mới của vụ đông-xuân năm nay: nhiều địa phương chủ trương mở rộng phạm vi đưa giống mới và kỹ thuật mới vào sản xuất, nhằm giành thắng lợi lớn. Việc đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, những người trực tiếp tổ chức, hướng dẫn quần chúng, phải có hiểu biết mới về kỹ thuật và nâng cao trình độ quản lý kinh tế lên một bước.*

*Vì vậy, đi đôi với việc tiếp tục nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng, năng lực vận động quần chúng, vấn đề bồi dưỡng rộng rãi một số hiểu biết mới về kỹ thuật và quản lý kinh tế cho đông đảo cán bộ, đảng viên và xã viên ở nông thôn hiện nay là rất cần thiết.*

*Trong vụ đông-xuân trước, một số tỉnh, huyện và xã đã phân cấp mở hàng loạt lớp tập huấn ngắn ngày cho hàng vạn cán bộ, đảng viên và xã viên về những hiểu biết và thao tác kỹ thuật làm lúa xuân, làm bèo dậu, cấy theo lối mới, đặc biệt là kỹ thuật xử lý giống, ngâm ủ, thúc mầm, gieo và chăm sóc mạ xuân; đồng thời thông qua việc thực nghiệm và thường xuyên tổ chức rút và phổ biến kinh nghiệm của những nơi làm tốt, người làm tốt và những việc làm hỏng, hoặc thất bại mà tiếp tục nâng cao thêm trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý kinh tế của cán bộ, đảng viên. Những cách làm như thế là tốt. Các nơi khác có thể dựa vào đó, vận dụng rộng rãi và sáng tạo hơn.*

*Để nâng cao năng lực hành động của đảng viên, phát huy tốt hơn tác dụng của họ đối với sản xuất trước mắt, chúng ta còn phải quan tâm đến việc bố trí, phân công đúng đắn đội ngũ đảng viên ở các xã và hợp tác xã, theo phương hướng đi sâu hơn vào kinh tế, kỹ thuật, tăng cường lãnh đạo hợp tác xã và các đội sản xuất.*

*Trong những năm gần đây, các cấp lãnh đạo của Đảng ở nông thôn đã cố gắng cải tiến cách phân công và quy định những chế độ cụ thể, nhằm bảo đảm đại bộ phận đảng viên thường xuyên tham gia lao động tập thể ở đội sản xuất; nhiều*

*noi đã thực hiện các chế độ đảng viên nắm sát đồng ruộng, làm công tác vận động quần chúng, vv... Những việc đó đã đưa lại kết quả tốt.*

*Tuy nhiên, trong việc bố trí, phân công đảng viên ở các xã và hợp tác xã hiện nay, vẫn còn nhiều nhược điểm. Điều đáng chú ý nhất là số đảng viên trực tiếp chiến đấu ở các đội sản xuất, đơn vị thực hiện kế hoạch của hợp tác xã còn quá ít. Ở một số nơi, số đảng viên có kinh nghiệm và năng lực chỉ đạo kinh tế chưa được tập trung tăng cường cho hợp tác xã. Việc ổn định lâu dài những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ban quản trị hợp tác xã, đội trưởng sản xuất, chưa được nhiều nơi coi trọng và có kế hoạch, chủ động thực hiện tốt.*

*Những nhược điểm trên cần được khắc phục sớm, nhằm phát huy tác dụng trực tiếp đối với vụ đông-xuân này. Trong vụ đông-xuân năm nay, sự chỉ đạo của các cấp sẽ rất chặt chẽ, khẩn trương và nghiêm túc, đi sâu hơn nữa vào kỹ thuật và quản lý kinh tế. Điều đó càng đòi hỏi phải làm tốt hơn nữa việc bố trí, phân công đảng viên. Đi đôi với việc khắc phục những nhược điểm nói trên, chúng ta cần đưa đảng viên vào chiến đấu và phát huy trách nhiệm trong từng khâu công tác cụ thể của sản xuất, nhất là phân công cán bộ phụ trách nắm chắc các khâu then chốt, phân công những đảng viên có ý thức trách nhiệm cao, có năng lực, cùng với những xã viên tích cực và có kinh nghiệm, phụ trách các tổ, nhóm kỹ thuật chủ yếu (như tổ quản lý, ngâm ủ, thúc mầm; tổ làm bèo dậu; tổ trừ sâu; nhóm gieo, chăm sóc mạ, vv...).*

*Bố trí, phân công đảng viên đúng đắn là tạo điều kiện cho đảng viên phát huy tốt tác dụng của mình và rèn luyện có hiệu quả trong công tác thực tế. Song còn phải thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ họ và từ trong việc làm của họ mà chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, những yêu cầu và nội dung cụ thể phải tiếp tục rèn luyện và nâng cao. Trong vụ đông-xuân này, với nội dung công tác phức tạp và phong phú, đòi hỏi cách chỉ đạo khẩn trương, chặt chẽ, chúng ta cần phải làm và có thể làm được như thế.*

*Phải giữ vững các chế độ sinh hoạt của Đảng, nhất là chế độ thường kỳ báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác và kiểm điểm, phê bình, tự phê bình ở trong Đảng và quần chúng phê bình Đảng. Thông qua đó, kiểm tra công tác, bồi dưỡng, giáo dục đảng viên. Chúng ta làm tốt những việc ấy với nhận thức đầy đủ, coi đây là biện pháp quan trọng về quản lý đảng viên, tức là đã kết hợp việc rèn luyện đảng viên trong thực tế với việc rèn luyện đảng viên trong sinh hoạt đảng; lấy việc xem xét công tác làm nội dung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên trong sinh hoạt đảng; dùng sinh hoạt đảng để thúc công tác của đảng viên, nâng cao chất lượng rèn luyện đảng viên trong thực tế chiến đấu.*

\*

*Chúng ta sắp bước vào năm thứ hai của cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên. Thực tế đã chứng minh sự đúng đắn hoàn toàn của phương châm: gắn cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh với việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng.*

*Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, chắc rằng trong vụ đông-xuân này, các cấp sẽ làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc đẩy mạnh sản xuất, giành thắng lợi lớn trên cả hai mặt: vừa được mùa nông nghiệp, lại được mùa về công tác đảng viên*